

สรุปข่าวประจำวัน ที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

สื่อสิ่งพิมพ์

- บумท่องเที่ยวอุทยาน ตั้งเป้ารายได้ ๒ พันล้านบาท (มติชน ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖ หน้า ๑๒)

สื่อออนไลน์

- ป่าไม้ สนธิกำลัง กล่าวโทษ แคมป์ปิ้ง บุกรุกป่า ๓ แปลง ในอ.สวนผึ้ง มีชื่อคาเฟ่ตั้งร่วมด้วย (มติชน ออนไลน์ ๒๙ ต.ค.๒๕๖๖) https://www.matichon.co.th/region/news_4257589
- ป่าไม้ สนธิกำลัง กล่าวโทษ แคมป์ปิ้ง บุกรุกป่า ๓ แปลง ในอ.สวนผึ้ง มีชื่อคาเฟ่ตั้งร่วมด้วย (vnexplorer.net ๒๙ ต.ค.๒๕๖๖)
https://vnexplorer.net/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%8E%E0%B8%B3%E0%B8%A4%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%97-sb%88%88.html#google_vignette
- ปตท. ผนึกกำลังวิสาหกิจชุมชน ปลุกป่าล้านที่ ๒ ไร่ (Auto Info ๒๘ ต.ค.๒๕๖๖)
<https://autoinfo.co.th/online/467914>

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

วันที่: จันทร์ 30 ตุลาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16668

หน้า: 12(บน)

Col.Inch: 114.50 Ad Value: 125,950

PRValue (x3): 377,850

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บูมท่องเที่ยวอุทยาน ตั้งเป้ารายได้2พันล้าน

บูมท่องเที่ยวอุทยาน ตั้งเป้ารายได้2พันล้าน



ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร

ช่วงปลายฝนต้นหนาว ประเทศไทยเปรียบเสมือน “สวรรค์ของนักเดินทาง” ที่ต่างมีจุดหมายเดียวกัน คือ การได้เยือนธรรมชาติที่หลากหลายด้วยตา พร้อมสัมผัสวิถีความเป็นไทยด้วยตัวเอง

นับตั้งแต่ต้นปี 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เดินทางเปิดแคมเปญ

“ปีท่องเที่ยวไทย 2566” และ “Visit Thailand Year 2023 : Amazing New Chapters” ผ่านช่องทางเพาเวอร์ไทย ตั้งเป้ารายได้สูงถึง 2.38 ล้านล้านบาท

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของไทย อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บอกว่า กรมอุทยานฯ ได้เตรียมความพร้อมของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาล “รายได้หลักของประเทศไทยต้องพึ่งพาเม็ดเงินจากการท่องเที่ยว ฉะนั้น อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศต้องมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติทางทะเลอย่าง อ่าวมาหยา ในพื้นที่ดูแลรักษาของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ที่เป็นไฮไลต์สำหรับนักท่องเที่ยว

เที่ยวจากทั่วโลก โดยเปิดให้ท่องเที่ยวได้ในทุกวันที่ 1 ตุลาคม-วันที่ 30 กรกฎาคม ปีถัดไป และจะมีการปิดเกาะเพื่อให้อุทยานชาติได้รักษาและฟื้นฟูเป็นเวลา 2 เดือน ในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม-วันที่ 30 กันยายนของทุกปี” นายชัยวัฒน์ระบุ ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์กล่าวว่า กรมอุทยานฯ ได้จัดระบบการเข้าชมอ่าวมาหยาไว้วันละ 11 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง โดยแต่ละรอบมีนักท่องเที่ยว 375 คน มีทั้งที่จองตั๋วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการซื้อตั๋วหน้าอุทยาน เฉลี่ยแล้วจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 3,500-4,000 คนต่อวัน ซึ่งอยู่ในปริมาณที่สามารถบริหารจัดการได้

“การเข้าชมอ่าวมาหยาในขณะนี้นักท่องเที่ยวจะนั่งเรือเข้ามายังท่าเรือขึ้นเกาะ จากนั้นเรือจะออกไปตั้งลำเรือที่จุดวางทุ่น ต่อจากนั้นไกด์จะพานักท่องเที่ยวเข้าชมบริเวณเกาะ ดังนั้นไกด์ทัวร์จะเป็นผู้ตรวจสอบและดูแลนักท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง ซึ่งจะลดปัญหา

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

วันที่: จันทร์ 30 ตุลาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16668

หน้า: 12(บน)

Col.Inch: 114.50 Ad Value: 125,950

PRValue (x3): 377,850

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บุ่มทองเที่ยวอุทยาน ตั้งเป้ารายได้ 2 พันล้าน

การออกนอกเส้นทาง รวมถึงการเตรียมเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายวังมหาดมหายา เพราะขณะนี้ออนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงน้ำได้ในระดับไม่เกินหัวเข่า ซึ่งสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้ด้วยงานวิจัยการอาศัยของฉลามหูดำ วาฬบรูด้า และเต่าทะเล ที่มาอาศัยอยู่บริเวณอ่าวมหายา ดังนั้น การลงน้ำที่ลึกเกินไปจะเป็นการรบกวนสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ส่วนนักท่องเที่ยวที่อยากดำน้ำ ก็จะไปเลือกไปเที่ยวในเกาะอื่นๆ แทน” นายชัยวัฒน์กล่าว

ผู้อำนวยการสำนักอุทยานฯ กล่าวว่า สถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก จึงต้องคำนึงถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน

“ยกตัวอย่าง การจ้างงานในชุมชนท้องถิ่นทางทะเล ที่ชาวบ้านจะนำเรือประมงท้องถิ่นออกมาจับจ้าง บริการนักท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นจริงๆ หรือในภาคเหนือจะมีโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน จึงเกิดเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (Protected Area Committee: PAC) ซึ่งจะมีคณะกรรมการในทุกอุทยานแห่งชาติ เพื่อขอความเห็นจากคนในพื้นที่ชุมชนว่าการท่องเที่ยวแบบใดทำได้ หรือทำไม่ได้ หรือสิ่งใดที่เกินความสามารถในการควบคุมของกรมอุทยานฯ” นายชัยวัฒน์กล่าว

นายชัยวัฒน์ยังกล่าวถึงเม็ดเงินจากการเปิดท่องเที่ยวของกรมอุทยานฯ ในปี 2565 มีรายได้ประมาณ 800 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 1,400 ล้านบาท ในปี 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว โดยเกาะพีพี อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศทำรายได้สูงสุด ข้อมูลเฉพาะช่วงเปิดการท่องเที่ยวเกาะพีพี ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม เมื่อปี 2565 มีรายได้ 2 ล้านบาท ส่วนปีนี้สามารถเก็บได้ถึง 5 ล้านบาท อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เมื่อปี 2565 เก็บรายได้ 2.9 ล้านบาท ปีนี้เก็บได้

เกือบ 6 ล้านบาท เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 200 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ ได้

“อย่างไรก็ตาม รายได้เหล่านี้ กรมอุทยานฯ จ่ายคืนชุมชนท้องถิ่นร้อยละ 15 ดังนั้น ทุกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติจะมีเงินรายได้ในส่วนนี้กลับไปพัฒนาพื้นที่ชุมชนและการท่องเที่ยวต่อไป” นายชัยวัฒน์กล่าว และว่า สิ่งที่กรมอุทยานฯ จะต้องยึดมั่น คือ การรักษาคุณภาพของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศให้อยู่ในมาตรฐาน ไม่ว่าจะ เป็นห้องน้ำ ลานกางเต็นท์ ความสะอาด เส้นทางเดิน การเข้าอุทยาน หรือการบริการอื่นๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น เพราะเรามีอันซีน ไทยแลนด์ (Unseen Thailand) ทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและโบราณสถานที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ

ผู้อำนวยการสำนักอุทยานฯ บอกว่า ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติมีการปรับปรุงพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะงานบริการที่เพิ่มอัตราจ้างเจ้าหน้าที่มากขึ้น ทั้งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ส่วนที่ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยว เพียงนำขยะกลับออกไปทิ้งให้ถูกที่ เพราะเป็นปัญหาที่พบมากที่สุดในการท่องเที่ยว

“จากการสำรวจความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติพบว่า มีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 90 แต่ก็ยังมีข้อแนะนำที่สามารถนำไปพัฒนาได้ ซึ่งต้องเอาเรื่องนี้ไปทำจริงให้เกิดการพัฒนาจริง เมื่อนักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้ง ได้เห็นการพัฒนาอย่างที่เขานำไปไว้ก็จะเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ขณะเดียวกันกรมอุทยานฯ ได้แก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกเอารถเอเบรียบจากธุรกิจท้องถิ่น ซึ่งต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ยังเกิดขึ้นมาก ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ แต่จะเกิดในกลุ่มผู้ประกอบการที่แย่งลูกค้ากันเอง โดยเฉพาะค่าบริการ

ค่าเช่า ค่าจองที่พัก หรือกรณีความไม่ชัดเจนในเรื่องการคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งกรมอุทยานฯ ได้พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว เป็นรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของร่วมกัน” นายชัยวัฒน์กล่าว

ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยวปี 2566 ต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท และต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ เพราะปัญหาที่ตอนนี้คือ งบประมาณรักษาป่าในภาพรวม ที่ถูกตัดเกือบครึ่งหนึ่งจากที่เคยได้รับ ซึ่งส่งผลต่อการรักษาป่าในภาวะที่ภัยคุกคามเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะภัยแล้ง หรือน้ำท่วม สวนทางกับการเติบโตของการท่องเที่ยว จึงต้องอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวไปเจือจุนกับงบที่หายไป

“เงินรายได้วันนี้ สร้างศักยภาพในทุกเรื่อง แทนรัฐบาลอยู่ อย่างไรก็ตาม กรมอุทยานฯ ได้ร่วมกับกรมป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าเชิงรุกจากร้อยละ 31 เป็น ร้อยละ 40 เพราะพื้นที่ป่าจะต้องถูกใช้ไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ดังนั้น สิ่งที่ต้องการคือ งบที่ถูกตัดไป เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของอุทยานแห่งชาติได้นำไปพัฒนาอุทยานอย่างแท้จริง” นายชัยวัฒน์กล่าว

จิราพร จันทร์เรือง

ป่าไม้ สนธิกำลัง กล่าวโทษ แคมป์ปิ้ง บุกรุกป่า 3 แปลง ใน อ.สวนผึ้ง มีสื่อคาเฟ่ตั้งร่วมด้วย



ป่าไม้ สนธิกำลัง กล่าวโทษ แคมป์ปิ้ง บุกรุกป่า 3 แปลง ใน อ.สวนผึ้ง มีสื่อคาเฟ่ตั้งร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ บัวบาง หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ **สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)** 1 ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.2 (บ่อหวี) ปลัดอำเภอสวนผึ้ง เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ้านห้วยน้ำหนัก หมู่ที่ 6 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตามคำสั่งของนายทรงศักดิ์ กิตติธำรงค์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ และนายประทีป เหมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ตรวจพบการกระทำผิด 3 คดี ตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุก จำนวน 3 แปลง จับกุมผู้กระทำความผิด 3 ราย พื้นที่ป่าถูกบุกรุกรวม 8-0-21 ไร่ ประกอบด้วย



จุดที่ 1 แคมป์ปิ้ง ฮิลล์ แอนท์ คาเฟ่ ประกอบกิจการลานกางเต็นท์ พื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 4-2-42 ไร่
จุดที่ 2 เขาตาโต้ง ประกอบกิจการลานกางเต็นท์ พื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 1-2-33 ไร่ จุดที่ 3 ไร่เบาสวนผึ้ง
ประกอบกิจการด้านการเกษตร พื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 1-3-46 ไร่ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ สุขมงคล
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.2 (บ่อหวี) เป็นผู้นำเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานี
ตำรวจภูธรสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไป

ป่าไม้ สนธิกำลัง กล่าวโทษ แคมป์ปิ้ง บุกรุกป่า 3 แปลง ใน อ.สวนผึ้ง มีสื่อคาเฟ่ตั้งร่วมด้วย



ป่าไม้ สนธิกำลัง กล่าวโทษ แคมป์ปิ้ง บุกรุกป่า 3 แปลง ในอ.สวนผึ้ง มีสื่อคาเฟ่ตั้งร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ บัวบาง หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ **สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)** 1 ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.2 (บ่อหวี) ปลัดอำเภอสวนผึ้ง เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ้านห้วยน้ำหนัก หมู่ที่ 6 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตามคำสั่งของนายทรงศักดิ์ กิตติธำกรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ และนายประทีป เหมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ตรวจพบการกระทำผิด 3 คดี ตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุก จำนวน 3 แปลง จับกุมผู้กระทำความผิด 3 ราย พื้นที่ป่าถูกบุกรุกรวม 8-0-21 ไร่ ประกอบด้วย

จุดที่ 1 แคมป์ปิ้ง ฮิลล์ แอนท์ คาเฟ่ ประกอบกิจการลานกางเต็นท์ พื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 4-2-42 ไร่
จุดที่ 2 เขาตาไต้ ประกอบกิจการลานกางเต็นท์ พื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 1-2-33 ไร่ จุดที่ 3 ไร่เบาสวนผึ้ง ประกอบกิจการด้านการเกษตร พื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 1-3-46 ไร่ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ สุขมงคล หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.2 (บ่อหวี) เป็นผู้นำเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไป

ปตท. ผนึกกำลังวิสาหกิจชุมชน ปลุกป่าล้านที่ 2 ไร่



วรพงษ์ นาคนัตริย์ ผู้อำนวยการสถาบันปลูกป่า และระบบนิเวศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่ปลูก และบำรุงรักษา ปี 2566 ในพื้นที่แปลงปลูกป่า อำเภอสอง จัง หวัดแพร่ จำนวน 8,000 ไร่ ระหว่าง ปตท. กับวิสาหกิจชุมชนคนกันต้อรักษ์ป่าแม่สอง ตำบลเตาปูน จำนวน 5,000 ไร่ และวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ส่งเสริมการปลูกป่า ตำบลห้วยหม้าย จำนวน 3,000 ไร่ โดยมี วิชัน ใจเขม็ง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนกันต้อรักษ์ป่าแม่สอง ต. เตาปูน อ. สอง จ. แพร่ ชัยณรงค์ สุปินะ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ส่งเสริมการปลูกป่า ต.ห้วยหม้าย อ. สอง จ. แพร่ และเยาวลักษณ์ ชูโชติ ผู้จัดการฝ่ายปลูกป่า และบำรุงรักษา ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ปตท. ร่วมลงนามโดยมี ยศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอสอง และสงคราม ชาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ กรมป่าไม้ และณัฐพล ทองไหล นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 กลุ่ม จะดำเนินการปลูกในปี พ.ศ. 2566 และจะร่วมกันบำรุงรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง ในปี 2567-2575